

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองพล  
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุวัฒน์ อังสนันท์	นายกเทศมนตรี	สุวัฒน์ อังสนันท์	
๒	นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร	รองนายกเทศมนตรี	กิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร	
๓	นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา	ประธานสภาเทศบาล	พงษ์ธรรม ธรรมเสนา	
๔	นายคมสันต์ เจริญอินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	คมสันต์ เจริญอินทร์	
๕	นายทรงทรัพย์ เลิศพลสถิต	สมาชิกสภาเทศบาล	ทรงทรัพย์ เลิศพลสถิต	
๖	นางสุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	สุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์	
๗	นายเหรียญ หมื่นยุทธ	สมาชิกสภาเทศบาล	เหรียญ หมื่นยุทธ	
๘	นายรัชชัย รักไทย	สมาชิกสภาเทศบาล	รัชชัย รักไทย	
๙	นางจุไรรัชต์ ศรีอมร	ปลัดเทศบาล	จุไรรัชต์ ศรีอมร	
๑๐	นายวสันต์ บุญหล้า	รองปลัดเทศบาล	วสันต์ บุญหล้า	
๑๑	นายปรีชา มาฆะเช็นต์	รองปลัดเทศบาล	ปรีชา มาฆะเช็นต์	
๑๒	นายสุธีระ กุลนอก	ผอ.กองการศึกษา	สุธีระ กุลนอก	
๑๓	นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน	ผอ.กองช่าง	ภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน	
๑๔	นางพวงพยอม สีนพานิช	ผอ.กองคลัง	พวงพยอม สีนพานิช	
๑๕	นายสนามชัย ถ้ำกลาง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	สนามชัย ถ้ำกลาง	
๑๖	นายเพชร โปสาราช	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เพชร โปสาราช	
๑๗	นางงามพัคตร์ เจริญไวย์	ผอ.รร.หนองแวงฯ	งามพัคตร์ เจริญไวย์	
๑๘	จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง	หน.ฝ่ายปกครอง	จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง	
๑๙	นางเจิมจิต เพชรทอง	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เจิมจิต เพชรทอง	
๒๐	นายประสาน อเนกเวียง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประสาน อเนกเวียง	
๒๑	นางรัตนา สิงห์วงศ์	หน.ฝ่ายอำนวยการ	รัตนา สิงห์วงศ์	
๒๒	นางกัลยา ภูมิมา	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กัลยา ภูมิมา	
๒๓	นายยรรยงค์ ไทยทอง	หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ	ยรรยงค์ ไทยทอง	
๒๔	นางปิยะดา กองจันทร์	หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	ปิยะดา กองจันทร์	
๒๕	นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษา	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ณรงค์ศักดิ์ พฤกษา	
๒๖	นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง	หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ	ชาญวิทย์ เทศศรีเมือง	
๒๗	นายนพดล เนียมสา	นักสันทนากการปฏิบัติการ	นพดล เนียมสา	
๒๘	น.ส.ฤทัยชนก พัฒมะณี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ฤทัยชนก พัฒมะณี	
๒๙	นายชูศักดิ์ พลหล้า	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	ชูศักดิ์ พลหล้า	
๓๐	นางชนกสุดา ไชยมาตย์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ชนกสุดา ไชยมาตย์	
๓๑	นางสาวรัศมี สำราญ	นิติกรชำนาญการ	รัศมี สำราญ	
๓๒	นายณัฐพงษ์ หิริไอดีปะ	นิติกรชำนาญการ	ณัฐพงษ์ หิริไอดีปะ	
๓๓	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	
๓๔	น.ส.บุศรา เลิศอุทัย	เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน	บุศรา เลิศอุทัย	



๓๕	น.ส.วิริยา	คิ้วโรสง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	วิริยา	คิ้วโรสง	
๓๖	นางศุภลักษณ์	อันพิมพ์	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ	ศุภลักษณ์	อันพิมพ์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายคณิต เจตน์วิทยาชาญ	รองนายกเทศมนตรี	-	ติดภารกิจ
๒	นายชัยวัฒน์ ฉัตรชัยพลรัตน์	รองนายกเทศมนตรี	-	ติดภารกิจ
๓	นายฤทธิรงค์ จันทร์เปรม	เลขานุการนายกเทศมนตรี	-	ติดภารกิจ
๔	นายปรีชา ทองทัศนีย์พร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	-	ติดภารกิจ
๕	นายประสาร พัฒมะณี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	-	ติดภารกิจ
๖	นายต่อพงษ์ บุญเทียน	รองประธานสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๗	พันจ่าอากาศเอกดุสิต ทะนาฤทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๘	สิบตรีธีรศักดิ์ จรรย์วัน	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๙	นายพีรพัฒน์ มณีพัฒนานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๐	นายสมพล ตั้งพัฒนากุล	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๑	นายพงศ์พิชาญ กิตติกรธัญวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๒	นายล้วน สุทธิจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๓	นายอดิสร ประจิดร์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๔	นายจ่านงค์ ศรีโคตร	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๕	นายสมชัย คงเท	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๖	นายสุวิท ตีมิตร	หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา	-	ติดภารกิจ
๑๗	น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์	หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน	-	ลาพักผ่อน
๑๘	นางอมรินทร์ ประสิทธิสาร	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๑๙	นางมธุรส พุกษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๒๐	นางเพ็ญศรี พรหมวิชานนท์	จพง.ธุรการชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๒๑	พ.อ.ท.อำนาจ พิมพ์แหวน	จพง.งานป้องกันฯ ชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๒๒	นายสมพร ศรีบุพิมพ์	จพง.งานป้องกันฯ ชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๒๓	นายธวัชชัย กุลวงษ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๒๔	นายพงศกร รักไทย	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	-	ติดภารกิจ
๒๕	น.ส.ผ่องศรี โสภา	นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ	--	ติดภารกิจ
๒๖	นายกิตติศักดิ์ พลธงชัยสวัสดิ์	ช่างศิลป์	-	ติดภารกิจ
๒๗	นายปรีดา เพียนอก	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	-	ติดภารกิจ
๒๘	น.ส.วนิดา คงแสง	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๒๙	นายจิระศักดิ์ จำปามูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	-	ลาพักผ่อน



เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายสุวัฒน์ อังสนันท์

ตามที่สภาเทศบาล ได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ในเดือนพฤษภาคม

นายกเทศมนตรี

มีกำหนด ๓๐ วัน ผมขอกำหนดให้วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นวันประชุมสภาฯ ให้ทุกกอง/ฝ่าย เตรียมญัตติที่จะเอาเข้าสภาฯ ขอให้ส่งสำนักปลัดเทศบาล ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๘

เมษายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

- รับรอง -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ติดตามเรื่องที่ได้รับมอบหมายเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว

นางพวงพยอม สีนพานิช

๓.๑ เรื่อง ความคืบหน้าปล่อยดูดควันที่ขำรูด บริเวณตลาดสดเทศบาล

ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ การแก้ไขปล่อยดูดควัน เตาปิ้งย่าง ได้ ดำเนินการแก้ไขแล้ว ค่าซ่อม ๓๒,๐๐๐ บาท เทียบกับค่าเช่าแล้ว ถือว่าขาดทุน ขอแจ้งเพื่อทราบคะ

๓.๒ ติดตามภารกิจประจำสัปดาห์ของแต่ละกอง/ฝ่าย

น.ส.ฤทัยชนก พัฒมะณี

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ งานโยธา กองช่าง เข้าจัดสถานที่งาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บุญเบิกบ้าน งานสวนสาธารณะ เข้าตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเกาะกลางถนนสวนสาธารณะ สระแก ขอแจ้งเพื่อทราบคะ

นายชูศักดิ์ พลหล้า

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ งานไฟฟ้า กองช่าง วันที่ ๑-๕

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างงานบุญเบิกบ้าน ซ่อมไฟฟ้าชุมชนทุ่งรวงทอง ชุมชนตลาดเก่า และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

นางปิยะดา กองจันทร์

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ภารกิจของกองสาธารณสุขฯ ออก

หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ที่ชุมชนหนองแวง ๑-๔ ชุมชนเมืองใหม่ สัปดาห์นี้ ชุมชนตลาดเก่า ชุมชนเมืองพล ในสัปดาห์นี้น่าจะแล้วเสร็จ ภารกิจที่ ๒ การกำจัดหนูในตลาดสดเทศบาล วันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ช่วงบ่าย นิเทศงาน อ.ส.ม. ณ ห้องประชุมอาคารงานป้องกันฯ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมการเข้าร่วมโรงเรียนสุขสมวัยตามอัยาศัยของชุมชนเมืองใหม่ เวลา ๐๙.๐๐ น. ในส่วนภารกิจของงานรักษาความสะอาด ให้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย ขอแจ้งเพื่อทราบคะ

จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอรายงานในส่วนของสำนัก

หน.ฝ่ายปกครอง

ปลัดเทศบาล ในส่วนภารกิจของฝ่ายปกครองรับผิดชอบ ขอนำเรียนภารกิจและผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมได้รับทราบนะครับ จากการที่เทศบาลฯ

๑. การจัดระเบียบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล ปัญหาที่เกี่ยวกับการวางกระถางต้นไม้และม้าหินอ่อนที่กีดขวางถนนภายในสถานที่ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล

๒. การจอดรถซ้อนคัน

๓. การจัดสถานที่จอดรถสามล้อรับจ้าง/รถจักรยานยนต์รับจ้าง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

เทศบาลเมืองเมืองพล จากการที่ลงพื้นที่พบว่าบริเวณด้านทิศเหนือหน้าบริษัท ๔๐๗ ทัวร์ ได้นำกระถางต้นไม้และม้าหินอ่อนมาวางพื้นผิวถนน เรื่องการจอดรถซ้อนคัน เราได้จัดโซนจอดรถจักรยานยนต์ ผู้ที่มาใช้บริการในสถานที่ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล ซึ่งเราจะตีเส้นเป็นล๊อคให้จอดได้แถวเดียว ปัจจุบันนี้ป้ายที่เราติดตั้งไว้ มีประชาชนนำป้ายของเรากลับหน้า ในส่วนนี้ผมได้ประสาน

๔/กับทาง.....



กับทาง สภ.พล แล้ว เราได้จัดทำประกาศเพื่อที่จะไปติดตั้ง ได้ให้งานเทคนิคดำเนินการจัดทำป้าย และขอความอนุเคราะห์จากกองวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และขั้นตอนต่อไปการประชุมระหว่างฝ่ายปกครองอำเภอพล ฝ่ายความมั่นคง ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลฯ และ สภ.พล ซึ่งขณะนี้งานเทคนิค จัดทำแผนในการที่จะลงพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไป เรา กำหนดให้จอดรถทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ขณะนี้พบว่าป้ายจราจรของเราชำรุดได้ให้กองช่างประมาณการเพื่อดำเนินการแล้วนะครับ

- ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้งานเทคนิคไปดำเนินการกับรถเร่ขายไข่ถนนเสริมสวัสดิ์ ผมได้ไปดำเนินการกับทหารแล้ว ผู้ค้าเร่แจ้งว่าไม่มีเงินที่จะเช่าแผงของเทศบาลฯ เมื่อเข้าได้ออกไปดู ก็ออกมาขายเหมือนเดิมและได้แจ้งงานเทคนิคให้นำประกาศไปให้เขาเซ็นรับทราบแล้ว ว่าพื้นที่ตรงไหนเราห้ามจำหน่าย ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

นายสุวัฒน์ อังสนันท์  
นายกเทศมนตรี

บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล ทาง สภ.พล ส่งรายชื่อตำรวจมา ปฏิบัติงาน ๘ ราย/ต่อวัน ประสานให้เขาช่วยมาดูแลการจอดรถ และแม่ค้าหาบเร่แผงลอย อย่าปล่อยให้เขาเอาของมาวางกีดขวางการจราจรด้วยนะครับ

นายสนามชัย ถ้ำกลาง  
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม ผอ.กองสวัสดิการสังคม จะแจกเบี้ยยังชีพ ในวันที่ ๔ พ.ค. ๖๐ ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง  
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กองวิชาการฯ เรื่องแผนป้องกัน การทุจริต ต้องทำให้แล้วเสร็จ ส่งให้ ปปช. จังหวัดภายในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๐ งานนิติการได้แจ้งเวียน กอง/ฝ่ายแล้ว วันนี้ให้งานนิติการ ดึงแผนดำเนินงานออกมาเพื่อให้มีครบทั้ง ๔ มิติ ก็จะประสานกับ กอง/ฝ่ายต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

นายสุวัฒน์ อังสนันท์  
นายกเทศมนตรี

ขอให้ทุกกอง/ฝ่าย จัดทำร่างงบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยนะครับ

#### ระเบียบวาระที่ ๔

#### เรื่อง ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านสมาชิกสภาเทศบาล

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา  
ประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ มีเรื่องจากพี่น้อง ประชาชนที่แจ้งเข้ามา ในเรื่องของความเดือดร้อน ถนนชำรุดโดยเฉพาะถนนเรียบทางรถไฟทางไป โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีเศษเหล็กเส้นใหญ่โผล่ เป็นแนวขวางอยู่ เกรงว่ารถมอเตอร์ไซค์จะเกิด อันตราย ทางกองช่างได้ไปดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว แล้วก็มีการใหญ่มาเหยียบทำให้เกิดการชำรุด อีก และจุดที่เป็นหลุมใหญ่มาก อยากให้แก้ไขก่อนที่จะเปิดเทอม ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ

- ป้ายที่บริเวณสี่แยกบ้านเกื้อหนุน คอฟฟี่ จะเห็นป้ายถนนรามราช ที่วางไว้บนพื้น แต่ตัวเสา ยังตั้งอยู่เหมือนเดิม ถ้าเป็นไปได้ขอให้แก้ไขให้เรียบร้อยด้วยนะครับ

- เรื่องการจัดระเบียบการจราจรหน้าตลาดสดเทศบาล ช่วงเย็นๆ จะมีการจอดรถซ้อนคันและ การใช้ถนนวันเวย์ ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ยังมีการฝ่าฝืนระเบียบเหมือนเดิม ทั้งๆที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่หน้าครับ ขอฝากงานป้องกันฯ ดำเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ

นายสุวัฒน์ อังสนันท์  
นายกเทศมนตรี

เรื่องถนนศุภสิทธิ์อุทิศ ให้แก้ไขเฉพาะหน้าหน้าก่อน ให้รถไฟสร้างแล้วเสร็จ เราถึงจะแก้ไข แบบถาวรได้ เพราะว่าร่องระบายน้ำก็จะมีปัญหาขึ้นนะครับ

นายภาณุวัฒน์ ประจตุทนะเน  
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามแบบของการรถไฟจะแล้วเสร็จ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ขออนุญาตชี้แจง ตรงมุมมองถนนทางเลี้ยวเป็นจุดที่เกิดขึ้นบ่อย ออกไปซ่อมมันก็ ชำรุดอีก เหมือนกับพื้นที่ขึ้นทาง ช่วงหลังๆรถบรรทุกทุกหนักจะวิ่งเส้นทางนี้ จะขอออกไปสำรวจและ ซ่อมแซมครับผม



นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา ขออนุญาตสอบถาม เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการใช้รถบรรทุกบนผิวจราจร คือถนนของเรามี  
 ประธานสภาฯ การก่อสร้างถนนมานาน แต่ปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบกฎหมายการบรรทุกน้ำหนัก  
 เป็นไปได้หรือไม่เราจะสามารถใช้เทศบัญญัติของเราที่มีอยู่ บังคับให้รถที่มีน้ำหนักเกิน ผมเข้าใจอยู่  
 ว่าเป็นเพราะอะไร ทุกคนก็ทราบสาเหตุมันอยู่ แต่ไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าแก้ไขในจุดนี้ รถ  
 ธรรมดาโอกาสที่รถจะทำให้ถนนชำรุดเสียหาย เป็นไปได้้น้อยมาก แต่มีผู้ประกอบการของร้านค้าบาง  
 ร้านเท่านั้นเอง ไม่ก็รายนะครับ ในเมืองพลที่จะสามารถทำให้ถนนชำรุดเสียหายได้ขนาดนี้ เป็นไปได้  
 หรือไม่เราจะสามารถใช้เทศบัญญัติที่เรามีอยู่ในมือบังคับใช้ ขอนำเรียนปรึกษาครับผม

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน ผอ.กองช่าง ตามกฎหมายทางหลวงเขาจะมีเส้นถนน ที่สามารถลดน้ำหนักตามกฎหมาย ตอนนีกฎหมาย  
 กำหนดที่ ๒๑ ตัน สำหรับรถสิบล้อ ส่วนรถพ่วงจะเป็น ๓๐ ตัน รถหนัก ๒๑ ตัน ว่าไว้ทั่วประเทศ นั้น  
 หมายความว่าถ้าเราจะกำชับไม่ให้เขาวิ่งเขตเทศบาลฯ ได้ แต่ต้องมีเส้นทางให้เขาวิ่งเชื่อมไปอำเภอ  
 อื่นได้ ถ้าเราจะปิดถนนเส้นศุภสิทธิ์อุทิศ เราต้องกำหนดเส้นทางให้เขาวิ่งตามถนนเมืองพลนะครับ  
 สามารถทำได้ในเรื่องกฎหมายทางหลวงท้องถิ่นของเรา ส่วนเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมทั่ว  
 ประเทศ เขากำหนดไว้ระหว่างอำเภอ เราจะปิดทางที่เขาจะเชื่อมจากมิตรภาพไปอำเภอหนึ่ง ไม่ให้  
 เขาวิ่งผ่านเลยคงจะไม่ได้ครับ

จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง เรียนท่านประธานฯ ในส่วนของการจอดรถ ผมได้ประสานกับทาง สภ.พล เป็นประจำ  
 หน.ฝ่ายปกครอง นะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ แต่ไม่ได้ดำเนินการอะไรนะครับ ก็จะประสานไปทาง สภ.พล ให้  
 กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดให้ด้วยนะครับ

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา มีผู้ประกอบการได้สอบถามเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร ทุกแยกจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้  
 ประธานสภาฯ หรือไม่ครับ

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน ตามกฎหมายจราจร ถ้าไม่บอกว่าจะให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด เขาไม่ให้ผ่านครับ  
 ผอ.กองช่าง

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ**

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ จากการที่ได้รับมอบหมายจากท่าน  
 ผอ.กองช่าง นายฯ ให้ไปประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๐ ที่โรงแรม อวานีขอนแก่น ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น  
 เซ็นเตอร์ เป็นเรื่องกระทรวงคมนาคม จังหวัดขอนแก่น THILAND Transport ๒๐๑๗ โครงการ  
 จัดนิทรรศการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงานของกระทรวงฯ และ  
 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ในส่วน  
 รายละเอียดที่กับเราเลยนะครับ เขามีโครงการเยอะนะครับ ๑, ๓๙๙ ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับเขต  
 เมืองพล ก็คือเรื่องของระบบราง โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น (อยู่ระหว่าง  
 ดำเนินการก่อสร้าง) ระยะทาง ๑๘๗ กิโลเมตร มูลค่าโครงการ ๒๖,๐๐๗ ล้านบาท  
 โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ (อยู่ระหว่างการประกวดราคา) ระยะทาง  
 ๑๓๒ กิโลเมตร มูลค่าโครงการ ๒๙,๔๔๙ ล้านบาท  
 โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงบ้านไผ่ - มุกดาหาร - นครพนม (อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี)  
 ระยะทาง ๓๕๕ กิโลเมตร มูลค่าโครงการ ๖๐,๓๕๓ ล้าน  
 โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา - หนองคาย (ช่วงกรุงเทพฯ -  
 นครราชสีมา) (อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดโครงการ) ระยะทาง ๘๔๕ กิโลเมตร  
 โครงการมอเตอร์เวย์ บางปะอิน - นครราชสีมา (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) ระยะทาง ๑๙๖  
 กิโลเมตร วงเงินโครงการ ๗๓,๑๓๓ ล้านบาท ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ เกี่ยวกับ เทศบาลฯ ได้ขออนุญาตกระทรวงแรงงานและ  
 หน.ฝ่ายปกครอง สวัสดิการสังคม ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและกึ่งอพยพหนีไฟ ในปัจจุบันนี้



ทางกระทรวงแรงงานได้อนุญาตให้เทศบาลฯ จัดตั้งศูนย์ฝึกได้แล้ว สามารถที่จะออกใบรับรองให้กับ  
บริษัทห้างร้าน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ทั่วประเทศ ขอประชาสัมพันธ์ให้แต่ละส่วนได้  
รับทราบ ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

นายสุธีระ กุลนอก  
ผอ.กองการศึกษา

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เนื่องในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๐ เป็นวัน  
วิสาขบูชา เนื่องจากตรงกับวันหยุด ทางกองการศึกษาจึงได้กำหนดจัดงานวันวิสาขบูชาในวันที่ ๙  
พ.ค. ๖๐ ฟังเทศน์จากเจ้าคณะอำเภอฟล เวลา ๐๙.๓๐ น. ขอเรียนเชิญร่วมฟังเทศน์ ณ ห้อง  
ประชุมแห่งนี้ครับ

นางพวงพยอม  
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ กองคลังได้มีการขายเศษวัสดุ ที่กอง  
อยู่ด้านทิศใต้ของอาคารงานป้องกันฯ ในราคา ๓๐,๖๐๐ บาท ราคาที่ตั้งไว้ ๓๐,๕๒๐ บาท  
ขอแจ้งเพื่อทราบค่ะ

นายสุวัฒน์ อังสนันท์  
นายกเทศมนตรี

ในเรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ขอขอบคุณ ก็ขอปิด  
การประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวกัญฐมณี เอี่ยมศรี)

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจทานรายการประชุม

(นางชนกสุดา ไชยมาตย์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจทานรายการประชุม

(นางเจิมจิต เพชรทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางรัตนา สิงห์วงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม

(นายสุวัฒน์ อังสนันท์)

รองนายกเทศมนตรี